

แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนารี
<p><b>หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :</b></p> <p>ด้วยพระปณิธานที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนารี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก トラบจนทุกวันนี้ และขออัญเชิญพระกระแสรับสั่งเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตร การดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ว่า “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป จากประเทศไทย ประกอบกับใน ปี พ.ศ. 2550 องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ตกลงร่วมกันกำหนดเป้าหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคจะต้องร่วมมือกันกำจัด โรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน พ.ศ. 2568 ซึ่งจากข้อมูลผู้ถูกสุนัขกัดที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี หากรวมผู้ที่ไปรับบริการจากสถานบริการ ของมหาวิทยาลัยและเอกชนด้วยประมาณการว่าน่าจะถึงปีละ 5 แสนคน ซึ่งรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินสูงถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี นับว่าเป็นภาระที่รัฐบาลต้องนำเงินภาษีอากรมาใช้จ่ายเพื่อการนี้เป็นจำนวนมาก หากมีผู้ถูก สุนัขกัดและผู้ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลดลง ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจะได้นำไปทำประโยชน์อื่นๆ ได้มากมาย และประเทศไทยยังเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงพบโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและในสัตว์ ทั้งนี้ ปัจจุบันข้อมูล จากกรมปศุสัตว์มีจำนวนสุนัขจรจัดประมาณ 10 ล้านตัวทั่วประเทศไทย ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 พบว่า มีผู้เสียชีวิต จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 5 ราย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสุรินทร์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัด การป้องกันและควบคุมเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2568</p> <p>การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนารี จึงทรงมีพระวินิจฉัยให้มีการขยายการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนารี ในการนี้ กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจึงขอตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าวโดยจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการต่อไป</p>
<p><b>ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537</li><li>2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496</li><li>3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535</li><li>4. พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535</li><li>5. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542</li><li>6. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558</li></ol>

**เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคำขอตั้งงบประมาณ :**

1. ข้อมูลการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในปีที่ผ่านมา จากระบบ Rabies One Data
2. ข้อมูลการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และอุปกรณ์ในการฉีด
3. ข้อมูลการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
4. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
5. หลักฐานการเฝ้าระวังสังเกตอาการสุนัขหรือแมวที่สงสัย 10 วัน หรือผลการส่งสัตว์ที่สงสัยตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ

**วิธีการคิด/สูตรในการคิดคำนวณ :**

จำนวนสุนัขและแมวจากการสำรวจของปีที่ผ่านมา บวกเพิ่มร้อยละ 20

เนื่องจากเป็นข้อมูลการคำนวณทางเทคนิคจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งฐานการคำนวณจากจำนวนสุนัขที่มีอยู่ สำหรับสุนัขที่เกิดใหม่ การสูญเสียวัคซีนระหว่างการฉีด สุนัขที่ฉีดปีแรก (ต้องฉีด 2 เข็ม เป็นการฉีดกระตุ้น) ซึ่งสุนัขตัวเมียตั้งท้องได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งหนึ่งออกลูกไม่ต่ำกว่า 3 ตัว

**ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)**

- ไม่มี -

**เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สำนักงาน) :**

กองสาธารณสุขท้องถิ่น โทรศัพท์ที่ทำงาน 0 2241 9000 ต่อ 5407